

DIGITAL LIBRARY NEWS



สำนักหอสมุด

ปณิธาน : ส่งเสริมความรู้ ควบคู่บริการ ข่าวสารทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

ปีที่ 12 ฉบับที่ 65 (พ.ย.-ธ.ค.55)

<http://e-library.siam.edu>



ของทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เนื่องในวโรกาสซึ่งตรงกับ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้พระองค์เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ท่ามกลางประชาชนชาวไทยนับแสนที่สวมเสื้อสีเหลืองมาเฝ้าฯ รับเสด็จที่ลานพระราชวังดุสิต และถนนราชดำเนินนอก เหนือกว่าอื่นใด ประชาชนชาวไทยได้รับพระราชทานพระบรมราโชวาทเรื่องกรที่ทรงแนะให้คนไทยยึดถือคุณธรรมความพร้อมเพรียงเป็นเกราะป้องกันให้บ้านเมืองอยู่รอด เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด

สวัสดีค่ะ พบกันอีกเช่นเคย กับ “Digital Library News” ซึ่งปีนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 (ฉบับที่ 65) แล้วนะค่ะ กำลังเริ่มเป็นวัยรุ่น วัยใสเลขที่เดียว ทางสำนักหอสมุดก็ยังคงเลือกสรร สาระ ข่าวสาร ความรู้มาเพื่อให้บริการให้กับผู้อ่านในหลากหลายเรื่องราวเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเหมือนเช่นเคยค่ะ

สำหรับฉบับนี้ตรงกับเดือนแห่งการเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเป็น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คิดว่าหลายๆ ท่านคงมีโปรแกรมกันแล้วแน่เลย ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข และพักผ่อนท่องเที่ยวกันให้สนุกสนานนะค่ะ แต่อย่าเที่ยวกันจนเพลินจนลืมหน้าที่ไปเลยนะค่ะ อ้อ! มีอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมไม่ได้ ก็คือเรื่องของการยืนยันการเป็นสมาชิกของสำนักหอสมุด ต้องขอเตือนท่านสมาชิกว่า อย่าลืมนำใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนมาติดต่อกับเคาน์เตอร์แผนกบริการในทุกภาคการศึกษาด้วยค่ะ

ข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งสำหรับท่านที่ชื่นชอบ วรรณกรรมยอดเยี่ยมของจีน “สามก๊ก” ขณะนี้ทางสำนักหอสมุดเรามี DVD ซึ่งมีทั้งหมด 17 แผ่น ตั้งแต่ตอนที่ 1- ตอนที่ 84ซึ่งเป็นตอนอวสานสามก๊กมาบริการให้ท่านแล้ว นอกจากท่านจะได้รับความบันเทิงแล้ว ท่านยังจะได้สัมผัสกับที่มาของตำนานการบริหารธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ในทุกยุคทุกสมัยที่มีคุณค่าคู่ควรแก่การศึกษาเพราะให้กลยุทธ์แบบลดทางความคิดที่กว้างไกล เปี่ยมด้วยข้อคิดอุดมการณ์ และอุทาหรณ์ทางการเมือง เมื่อทราบรายละเอียดมาพอสมควรแล้ว ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่แผนกโสตทัศนศึกษาได้เลยค่ะ



ข่าวน่ารู้



ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายบารัค โอบามา และคณะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าอย่างเป็นทางการ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทยในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2555 เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานตลอด 180 ปี โดยประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะเยือน ระหว่างการเดินทางมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายหลังจากที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา



และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมาไม่นานนี้ ประชาชนชาวไทยก็ได้มีโอกาสชื่นชมกับพระราชพิธี ที่หาดูได้ยากยิ่งอีกครั้งหนึ่ง นั่นก็คือ “พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน” โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

และในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์



กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นกระบวนเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำที่เป็นราชประเพณีไทย ที่มีมาแต่โบราณ โดยมีหลักฐาน ชัดเจนตั้งแต่สมัยอยุธยา เรือในกระบวนมีการสลักโขมเรือเป็นรูปสัตว์ในเทพนิยาย มีการจัดกระบวนหลายแบบ ที่รู้จักกันดีก็คือ “กระบวนพยุหยาตราเพชรพวง” ดังปรากฏในลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตพรรณนากระบวนเรือประพันธ์โดยเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เมื่อพ.ศ. 2430 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระองค์ได้ทรงยึดถือตามแบบแผนเดิมของกรุงศรีอยุธยา ในการที่ได้ทรงนำรูปแบบของการแห่เรือมาทรงเริ่มจนเป็นพระราชประเพณีและพระราชพิธีที่สำคัญ คู่บ้านคู่เมืองของไทยเรา ซึ่งหากกล่าวโดยคร่าวๆ เราสามารถจำแนกประเพณีการแห่เรือออกได้เป็น 2 ประเภทคือ การแห่เรือหลวง (การแห่เรือในงานพระราชพิธี) และการแห่เรือเล่น (การแห่เรือ เล่นของชาวบ้านในงานต่าง ๆ) ในปัจจุบันหากกล่าวถึงการแห่เรือ จะยังคงอยู่เฉพาะการแห่เรือหลวงที่ใช้ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเท่านั้น นอกนั้น ในระดับพื้นบ้าน ก็จะกลายเป็น “ประเพณีการแข่งเรือ” หรือ “การเล่นเรือเพลง” เท่านั้น แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทยอยู่ตราบนานทุกวันนี้

แหล่งที่มาของข้อมูล :

<http://e-library.siam.edu> สืบค้นที่ “ฐานข้อมูลมติชน”

<http://www.brh.thaigov.net>

<http://www.tv5.co.th>

www.thairath.co.th

<http://www.dailinews.co.th>